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สรุปงานวิจัย 

การพัฒนาระบบชลประทานของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2468-2477 

นายศิวศิลป จุยเจริญ 

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในวงวิชาการไทยจํานวนมาก

เปนการศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องของการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณท่ี

เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไมวาจะเปนเรื่องของสาเหตุ และผล

สืบเนื่องจากเหตุการณดังกลาว อยางไรก็ตาม การศึกษาท่ีเก่ียวของทางดานสังคมและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ยังมีไมมากนัก ในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวมีโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานหลายประเภท ท้ังการขยายการตัดถนน การขยายโครงขายเสนทางรถไฟ การสรางทาเรือทางการคา เปน

ตน อยางไรก็ตามโครงการตาง ๆ ตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในรัชสมัยของพระองค หนึ่งใน

โครงการท่ีมีการดําเนินการสืบเนื่องจากรัชสมัยกอนและดําเนินการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว คือ โครงการชลประทาน งานวิจัยฉบับนี้จึงมีเปาหมายศึกษานโยบาย แผนงานการพัฒนาระบบ

ชลประทาน ขอถกเถียงและขอจํากัดของการดําเนินโครงการชลประทานของผูกําหนดนโยบายและสภาพแวดลอม

ท่ีสงผลตอการดําเนินนโยบายดานการชลประทานในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว 

โครงการชลประทานสมัยใหมในสยามเกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทําสนธิสัญญาเบาว

ริงกับอังกฤษและชาติตะวันตกอ่ืน ๆ สยามตองผูกพันตนเองเขากับตลาดโลกในฐานะผูสงออกสินคาสําคัญ คือ ขาว 

สูโลกอาณานิคม ปญหาประการหนึ่งท่ีสยามประสบ คือ ความไมสมํ่าเสมอของปริมาณผลผลิตอันสืบเนื่องมาจาก

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีสงผลตอการผลิต โดยเฉพาะปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีมีอยางไมเพียงพอตลอดท้ัง

ป ดังนั้น ปญหาการจัดการชลประทานจึงเปนปญหาสําคัญท่ีรัฐบาลสยามตองหาทางแกไข ในชวงทศวรรษ 2430 

รัฐบาลสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลสยามยังไมมีความสามารถในการลงทุน

จัดการโครงการชลประทานเอง จงึมีการอนุญาตใหเอกชนมีบทบาทในการจัดการโครงการชลประทานแทนในนาม 

“บริษัท ขุดคลองแลคูนาสยาม จํากัด” โครงการสําคัญท่ีบริษัทจัดทํา คือ โครงการชลประทานในพ้ืนท่ีรังสิต 

อยางไรก็ตามผลของการดําเนินการไมเปนท่ีนาพอใจสําหรับภาครัฐมากนัก ในทศวรรษ 2440 รัฐบาลสยามจึงเริ่มมี

แนวคิดในการจัดการโครงการชลประทานเองและเริ่มมองหาการวาจางวิศวกรจากชาติตะวันตกใหเขามาชวย

วางแผนงานให รัฐบาลสยามจึงวาจาง “นายโฮมัน วานเดอร ไฮเด” วิศวกรชาวเนเธอแลนดและจัดตั้งกรมคลอง

เพ่ือดําเนินงาน อยางไรก็ตาม การวางแผนงานและนําเสนอโครงการของไฮเดไมราบรื่นนัก เนื่องจากโครงการของ
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เขาตองใชงบประมาณจํานวนมาก ความขัดแยงระหวางไฮเดกับเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ และสยามในเวลา

นั้นตองเผชิญหนากับการตอตานการปฏิรูปการปกครองจากดินแดนหัวเมืองประเทศราชเดิม ทําใหในท่ีสุดไฮเด

ตัดสินใจลาออกและรัฐบาลตัดสินใจยุบกรมคลองลง ในรัชสมัยตอมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง

ใหมีการรื้อฟนการลงทุนในโครงการชลประทานข้ึนมากอีกครั้ง เนื่องจากปญหาความแหงแลงท่ีเกิดตอเนื่องกัน

ในชวงตนรัชกาล รัฐบาลวางซอรโทมัส วอรดจาง วิศวกรชาวอังกฤษและคณะจากบริติชราช (อินเดียของอังกฤษ) 

เขามาชวยวางแผนงานและจัดตั้งกรมทดน้ําข้ึน ผลสําคัญของโครงการของวอรด คือ การสรางเข่ือนพระราม 6 

และการเริ่มแผนงานในโครงการจัดการลุมน้ําตาง ๆ ท้ังในพ้ืนท่ีสุพรรณบุรี นครนายก เพชรบุรี และเชียงใหม-

ลําปาง 

เม่ือเริ่มตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

ของหนวยงานจาก “กรมทดน้ํา” เปน “กรมชลประทาน” ซ่ึงมีการใชชื่อดังกลาวมาจนถึงทุกวันนี้ สวนโครงการ

ชลประทานของวอรดยังไดรับการสานตอไป แตเนื่องดวยขอจํากัดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตั้งแตปลายรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทําใหมีการปรับแผนงานระหวาง พ.ศ. 2470-2475 ท้ังในเรื่องของ

แผนงานกอสรางและงบประมาณ โดยรัฐบาลปรับโครงการชลประทานออกเปน 4 โครงการยอย ไดแก โครงการ

สุพรรณบุรี โครงการนครนายก โครงการเชียงราก-บางเหี้ย และโครงการทดน้ํามณฑลพายัพ (เชียงใหม-ลําปาง) 

อยางไรก็ตาม โครงการท่ีรัฐบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวสามารถดําเนินการไดสําเร็จ คือ 

การจัดสรางประตูน้ําสวนท่ี 3 ท่ีบานพราวในโครงการสุพรรบุรี โครงการจัดการพ้ืนท่ีระบายน้ําในโครงการเชียง

ราก-บางเหี้ย และโครงการฝายทดน้ําราษฎรสินธุปรีชาในโครงการพายัพ 

การดําเนินนโยบายเก่ียวกับโครงการชลประทานในรัชสมัยพระปกเกลาเจาอยูหัวมีปจจัยหลายประการท่ี

สงผลตอการกําหนดและการดําเนินนโยบาย ดังตอไปนี้ 

ประการแรก มุมมองของผูกําหนดนโยบายตอการจัดการโครงการชลประทาน ในการหารือเก่ียวกับ

รายละเอียดของแผนงานและงบประมาณท่ีตองใชในโครงการชลประทานชวงตนรัชกาล สมาชิกสภาการคลังบาง

พระองค/คน มีความสงสัยตอความคุมคาในการลงทุนกับโครงการชลประทาน เนื่องจากเปนโครงการท่ีตองใช

งบประมาณสูง และผลตอบแทนยากท่ีจะจับตองเชิงประจักษได ดังนั้น กรมชลประทานจึงตองชี้แจงใหผูตัดสินใจ

ในการกําหนดนโยบายเห็นถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการชลประทานในลักษณะสงเสริมการเพาะปลูกเพ่ือ

การคา ซ่ึงเปนประโยชนทางออมท่ีจะนําไปสูผลประโยชนเชิงประจักษได 

ประการท่ีสอง สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีสยามตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก ซ่ึงสงผลให

สยามไมสามารถสรางรายไดจากการคาระหวางประเทศไดดังเดิม ภาวะดังกลาวสงผลตอกิจการภายในไปดวย 
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กลาวคือ รัฐบาลสยามตองเผชิญกับปญหาทางการคลัง ทําใหตองมีการปรับปรุงการใชงบประมาณ การจัดการ

โครงสรางของหนวยงานในระบบราชการผานนโยบายท่ีเรียกวา “ดุลยภาพ” ซ่ึงกรมชลประทานตองถูกตัด

งบประมาณเกือบทุกปและตองเลิกจางเจาหนาท่ีจํานวนหนึ่ง ปญหาดังกลาวจึงสงผลใหโครงการชลประทานตาม

แผนงานมีการดําเนินการไดอยางลาชา 

ประการท่ีสาม นอกเหนือไปจากปญหาจากระดับนโยบายแลว การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานเองก็มี

ปญหาท่ีกรมชลประทานตองจัดการดวยเชนกัน โดยเฉพาะปญหาการประสานงานระหวางกรมชลประทานกับฝาย

ปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการของท้ัง 2 หนวยงานตางมีทัศนคติ มุมมองท่ีแตกตาง

กันตอการบํารุงรักษาโครงสรางและการจัดการชลประทาน ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายตอการดูแลรักษาประตูน้ํา 

คันก้ันน้ําของกรมชลประทานในพ้ืนท่ีตาง ๆ เสมอ 

ประการท่ีสี่ การสรางความรวมมือกับราษฎรในการปรับใชองคความรูการชลประทานสมัยใหม ในประเด็น

นี้เปนปญหาสําคัญท่ีเก่ียวพันกับปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีราษฎรประสบพบเจอ ปญหากรรมสิทธิ์ท่ีเปนปญหาท่ีเกิด

สืบเนื่องมาตลอดจนถึงปจจุบัน ท่ีดินท่ีเกิดจากการบุกเบิกเนื่องจากการเกิดชลประทานมักจะมีการแยงชิงระหวางผู

มีทุนกับผูไมมีทุนอยูเสมอ ปญหาดังกลาวสงผลใหราษฎรท่ีมีกําลังนอยขาดแรงจูงใจในการรับเอาองคความรูการ

ชลประทานสมัยใหมปรับใชในท่ีดินทํากินของตน เนื่องจากขาดกรรมสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดินและไมรูวาเม่ือตน

ลงทุนในท่ีดินผืนนั้น ๆ แลวจะถูกยึดท่ีคืนจากเจาท่ีดินเม่ือไหร 

จากปจจัยและสภาพแวดลอมท้ัง 4 ประการขางตนท่ีเกิดข้ึนทําใหเห็นไดวากรมชลประทานประสบ

ขอจํากัดอยางมากในการดําเนินงาน โดยฉพาะการขาดแรงจูงใจของราษฎรท่ีจะพัฒนาการจัดการชลประทานใน

พ้ืนท่ีเพาะปลูก ยอมสงผลใหโครงการชลประทานขนาดใหญไมสามารถสงผลไดเต็มท่ี และการโนมนาวผูกําหนด

นโยบายใหเห็นชอบตอแผนงานของกรมชลประทานเปนไปไดยากมากข้ึน เนื่องจากผลประโยชนทางออมท่ีสงผล

ตอผลประโยชนในเชิงประจักษไมเกิดผลเต็มท่ีดังท่ีกรมชลประทานพยายามสื่อสารไปยังรัฐบาล 

ประการสุดทาย องคความรูสมัยใหมในการจัดการชลประทานของสยามอยูในมือของวิศกรชาวตะวันตก 

ดังจะเห็นไดจากหัวหนากองตาง ๆ รวมไปถึงท่ีปรึกษากรมชลประทานเปนเจาหนาท่ีชาวตางชาติท้ังหมด โดยเปน

นายชางวิศวกรชาวอังกฤษ ในขณะท่ีการกําหนดนนโยบายอยูในมือของเจานายและขุนนางสยาม ดังนั้นการเสนอ

แผนงานเชิงเทคนิคจึงเปนเรื่องของนายชางฝรั่ง ขณะท่ีการตัดสินใจเชิงนโยบายเปนผูกําหนดนโยบายสยาม ทําให

การตัดสินใจเห็นชอบนโยบายของรัฐบาลมักจะเนนไปเรื่องของความคุมคาของการลงทุนมากกวาการใชองคความรู

เชิงเทคนิคในการกําหนดนโยบาย 
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 แมวารัฐบาลสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวท้ังในชวงสมบูรณาญาสิทธิราชยและ

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จะตองเผชิญกับขอจํากัด สภาพแวดลอมของการกําหนดนโยบาย

เก่ียวกับการชลประทาน แตรัฐบาลก็พยายามดําเนินโครงการชลประทานตาง ๆ ไปใหตอเนื่องไดมากท่ีสุดภายใต

ทรัพยากรท่ีมีอยู จนกระท่ังการลงทุนโครงการชลประทานขนาดใหญของไทย (เปลี่ยนนามจากสยามเปนไทยใน 

พ.ศ. 2482) จะไดรับการดําเนินการอยางแข็งขันอีกครั้งในทศวรรษ 2490 ภายใตการสนับสนุนทุนการพัฒนาจาก

ธนาคารโลก 


